



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Triển khai dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, khoản vay bổ sung



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh tham quan khu nhà bán thực phẩm tươi sống tại chợ Lạng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, khoản vay bổ sung, tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, khoản vay bổ sung có tổng mức đầu tư 54,68 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 44,68 triệu USD còn lại là vốn đối ứng

của Chính phủ và vốn tự nhân. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2018, tại 12 tỉnh, trong đó có Thái Bình. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng giải ngân dự án là 10,87 triệu USD. Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cho ngành chăn nuôi Việt Nam thông qua việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với thị trường; tăng cường dịch vụ khuyến nông chăn nuôi và thú y. Với nguồn vốn được bố trí trong năm 2017, dự

kinh doanh vận hành; hỗ trợ nâng cấp 58 chợ thực phẩm...

Các đại biểu dự hội nghị đã dự lễ cắt băng khánh thành công trình nâng cấp khu thực phẩm tươi sống chợ Lạng, xã Thụy Chính (Thái Thụy). Đây là 1 trong 64 công trình thuộc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, vốn vay Ngân hàng Thế giới đã được triển khai tại Thái Bình. Dự án chú trọng đến vấn đề quản lý vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm như: vệ sinh tập trung, nâng cao dịch vụ kiểm dịch, đào tạo cán bộ quản lý chợ và các phương pháp vệ sinh, xử lý bảo quản thịt. Dự án gồm 8 hạng mục: nhà bán thực phẩm tươi sống với 32 quầy bán thịt, nhà chứa đồ và vệ sinh dụng cụ, nhà bán thủy sản và một số công trình quan trọng khác. Tổng mức đầu tư của dự án 2,7 tỷ đồng. Sau khi cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan khu nhà bán thực phẩm tươi sống tại chợ Lạng.

TRẦN TUẤN

Hỗ trợ 450 nhà ở cho người có công với cách mạng

Ngày 3/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 761 về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Theo đó, toàn tỉnh có 450 người có công nhà ở xuống cấp được hỗ trợ với tổng số tiền 15,940 tỷ đồng, trong đó có 347 nhà xây mới, 103 nhà sửa chữa. Số tiền hỗ trợ cho nhà xây mới là 40 triệu đồng/

nhà; nhà sửa chữa là 20 triệu đồng/nhà. Toàn bộ số tiền được tạm ứng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công là một trong hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

NGUYỄN CƯỜNG

3.048 đơn vị máu thu nhận từ hiến máu tình nguyện

(Xem tin trang 4)



Nhiều người hiến máu sẻ chia, cứu giúp người bệnh cần máu qua cơn nguy kịch.

PHƯƠNG ANH

Gạo Niêu vàng đạt thương hiệu thực phẩm xanh năm 2017

Với những ưu điểm vượt trội, mới đây gạo Niêu vàng đã xuất sắc vượt qua hơn 100 sản phẩm trong nước vinh dự đạt giải thưởng hiệu thực phẩm xanh năm 2017. Đây là mốc son khẳng định sự nỗ lực của lãnh đạo, công nhân lao động Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thaibinh Seed), đồng thời mở ra triển vọng mới trong việc đưa thương hiệu gạo của Thái Bình nổi tiếng, gạo Việt Nam nói chung vươn ra trên thị trường thế giới.

Gạo Niêu vàng là sản phẩm được sản xuất từ giống lúa bản quyền của Thaibinh Seed; hạt gạo nhỏ, có màu trắng trong đặc trưng của gạo tám; có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với mọi lứa tuổi. Khi nấu cơm tỏa mùi thơm nhẹ, hạt cơm dẻo, ngọt đậm; khi nguội cơm vẫn giữ được độ dẻo và ngọt.

NGỌC MAI

Tăng cường kiểm soát hen phế quản ở trẻ em

Bệnh viện Nhi vừa tổ chức hội nghị kiểm soát hen phế quản ở trẻ em và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ hen.

Tại hội nghị, các bác sĩ đã phổ biến các kiến thức về bệnh hen; tác hại khi không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời; hướng dẫn kiểm soát hen phế quản ở trẻ em, cách phòng tránh bệnh khởi phát và cách phòng bệnh.

Đặc biệt, tình trạng bệnh hen phế quản ở trẻ em gia tăng trong thời điểm giao mùa, song nhiều gia đình nhận thức về bệnh hen còn chưa đúng, còn nhiều thắc mắc về phòng và điều trị các bác sĩ đã tiếp nhận, giải đáp các câu hỏi từ các gia đình bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn phòng các yếu tố khởi phát, những điều cần lưu ý khi sử dụng thuốc dự phòng và điều trị hen hiệu quả.

HÀ DUNG

Hội thi thả diều vượt cầu liêm

Nằm trong chương trình lễ hội Sáo Đền (xã Song An, huyện Vũ Thư) năm 2017, hội thi thả diều vượt cầu liêm cao 5m vừa được Ban tổ chức lễ hội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam tổ chức tại sân vận động xã Song An.

27 câu lạc bộ diều sáo trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng... đã mang đến hội thi 40 cánh diều tham dự nội dung thi thả diều vượt cầu liêm. Để đạt giải của hội thi, diều phải bảo đảm được các kỹ thuật trong thả diều, âm thanh bộ sáo để tranh giải. Ngoài nội dung thi kỹ thuật thả diều vượt cầu liêm, trong lễ hội Sáo Đền năm nay còn có 2 phần thi dành cho nhân dân địa phương và du khách yêu thích diều là phần thi cánh diều đẹp, diều có kích thước lớn, thu hút gần 200 cánh diều tham dự hội thi.

Hội thi thả diều là nét văn hóa truyền thống độc đáo nhất của lễ hội Sáo Đền, được tổ chức vào ngày 25/3 âm lịch hàng năm. Hội thi góp phần bảo tồn, phát huy những phong tục đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của nhân dân địa phương.

QUYNH LƯU

Giải cầu lông tranh cúp Long Hưng

Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hưng Hà vừa diễn ra lễ khai mạc giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Hưng Hà tranh cúp Long Hưng lần thứ II.

Giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Hưng Hà tranh cúp Long Hưng lần thứ II diễn ra trong hai ngày 22 - 23/4 thu hút sự tham gia của 126 vận động viên đến từ 14 câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn huyện Hưng Hà. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: độ tuổi dưới 30, độ tuổi 31 - 40, độ tuổi 41 - 50, độ tuổi 50 trở lên. Giải thi đấu theo thể thức chia bảng, đấu vòng tròn tính điểm, mỗi bảng chọn ra các đội nhất, nhì vào tứ kết, bán kết, chung kết.

Qua giải đấu nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, số lượng các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện Hưng Hà, tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao tham gia đại hội thể dục thể thao các cấp.

THẢO TIÊN

Khai mạc giải bóng đá Ngân hàng Thái Bình năm 2017

Nhân kỷ niệm 66 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2017), đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá Ngân hàng Thái Bình năm 2017.



Giải bóng đá Ngân hàng Thái Bình năm 2017 dự kiến diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 22 - 23/4, 26 - 27/4 và ngày 6 - 7/5. Tham dự giải có gần 200 vận động viên đến từ 20 ngân hàng trên địa bàn tỉnh, được chia thành 12 đội thi đấu ở 4 bảng. Các đội thuộc các bảng thi đấu vòng tròn một lượt lấy bốn đội nhất vào thi đấu bán kết. Đây là giải được tổ chức thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, học hỏi giữa các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của ngành và của từng đơn vị.

MINH HƯƠNG

TIỀN HẢI

Thực trạng đê, kè, cống trước mùa mưa, bão

(Xem trang 2)



Các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống lụt, bão tại huyện Tiền Hải.

Báo động tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

(Xem trang 4)